



# PTTEP คอนเฟิร์มยอดขายโต 5%

■ **เดินเครื่องผลิต Sabah-HBR** ■ **ส่งราคาน้ำมัน 40-45 เหรียญ**

นิวส์ คอนเน็คท์ – PTTEP มั่นใจปี 64 ปริมาณการขายปิโตรเลียมโตกว่า 5% จากปีนี้คาดอยู่ในระดับ 350,000 บาร์เรลต่อวัน เตรียมบุกขายได้จากโครงการ Sabah-HBR

นางชนมาศ ศาสสนันท์น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า ภาพรวมปริมาณการขายปิโตรเลียมในปี 64 คาดว่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 5% เมื่อเทียบกับปี 63 ที่คาดว่าจะอยู่ในระดับ 350,000 บาร์เรลเทียบเท่า น้ำมันดิบต่อวัน เนื่องจากจะมีการเริ่มผลิตในโครงการ Sabah H ประเทศมาเลเซียช่วงไตรมาส 1/64

นอกจากนี้ บริษัทจะเริ่มดำเนินการผลิตในโครงการแอลจีเรีย

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)



**ชนมาศ**  
ศาสสนันท์น

## CIMBT ชี้เป้าศก.ไทยปี 64 โต 2.8% สะกิดรัฐ-เอกชนเร่งเดินหน้าลงทุน

นิวส์ คอนเน็คท์ – CIMBT ประเมินเศรษฐกิจไทย ปี 63 ดีขึ้น คาดติดลบ 7.5% จากเดิมที่คาดติดลบ 8.9% พร้อมประเมินเศรษฐกิจไทย ปี 64 ขยายตัว 2.8% เน้นภาครัฐเร่งลงทุน EEC

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการ

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)



**WGE ปิดต่ำจอง 13.91%....** บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE เข้าจดทะเบียนและทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ราคาเปิดซื้อขายที่ 2.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ 4.34% จากราคา IPO ที่ 2.30 บาท ต่อหุ้น แต่ช่วงบ่ายมีแรงขายออกจากราคาลงมาปิดที่ 1.98 บาท ลดลง 0.32 บาท หรือ 13.91% จากราคา IPO

## LEO จ่อเทรด 5 พ.ย. 63 ยอดจองไอพีโอล้น! ระดมเงินขยายธุรกิจ

นิวส์ คอนเน็คท์ - LEO เตรียมเข้าเทรดกระดาน MAI 5 พ.ย. นี้ เคาะราคา IPO 3.42 บาท หวังนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้รองรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ

นายชาญชัย กงทองลักษณะ กรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ท ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ โกลบอล ไลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO เปิดเผยว่า จากการเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ LEO จำนวน 120 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.42 บาท ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่จะเข้าลงทุนจำนวนมาก

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)





### PTTEP

ฮาดสลิ เบอร์ ราเคซ ในระยะแรกทีระดับ 10,000-13,000 บาร์เรลต่อวันในปี 64 และระยะที 2 เริ่มผลิตเป็น 50,000-60,000 บาร์เรลต่อวัน

ภายในปี 68 ในส่วนของโครงการซาอวัก SK410B ประเทศมาเลเซีย หลังจากทีได้ทำการเจาะหลุมสำรวจในปีทีผ่านมาและค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติทีใหญ่ทีสุดครั้งหนึ่งของ PTTEP นั้น ผลการเจาะนำจะทราบภายในปีนี และจะผลักดัน

ให้สามารถตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ให้ได้ในปี 65 สำหรับการเข้าซื้อกิจการ (M&A) นั้นยังคงเน้นเข้าซื้อกิจการโครงการแหล่งปิโตรเลียมในอาเซียน และตะวันออกกลาง เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าภูมิภาคอื่น ขณะที่แนวโน้มราคาน้ำมันในช่วงไตรมาส 4/63 คาดว่าราคาน้ำมันดิบจะเฉลี่ยทีระดับ 43 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และประเมินราคาน้ำมันในปี 64 คาดว่าจะเฉลี่ยทีระดับ 40-45 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

ขณะที่ทีศทางราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในปี 64 จะยังคงปรับตัวสูงขึ้น คาดว่าราคาขายเฉลี่ยในระดับ 6 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู แต่ต้องติดตามว่าไวรัสโควิด-19 จะแพร่ระบาดรอบ 3-4 หรือไม่รวมทั้งขึ้นอยู่กัภาวะเศรษฐกิจด้วย ●

### CIMBT

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 และ 3 ของปี 63 หดตัวน้อยกว่าทีคาดไว้ และคาดว่าไตรมาส 4/63 จะติดลบราว 0.5-0.8% โดยภาครัฐ ภาคเอกชนต้องเร่งลงทุน โดยเฉพาะโครงการ EEC และโครงสร้างพื้นฐาน

อย่างไรก็ตาม ประเด็นทีน่ากังวล คือภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอาจไม่ต่อเนื่อง เพราะช่วงทีผ่านมาหลายประเทศทั่วโลกมีการล็อกดาวน์ซึ่งกระทบต่อการส่งออก ส่วนการบริโภคในประเทศนั้น กำลังซื้อของคนในประเทศยังไม่มีความต่อเนื่อง

ขณะที่ปัญหาการเมืองมีผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค โดยคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยได้ในไตรมาส 1/64 และน่าจะส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจของไทยทั้งปี 64 สามารถ



อมรเทพ จาวะลา

ขยายตัวได้ทีระดับ 2.8% ทั้งนี้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาเติบโตอีกครั้งจะต้องใช้เวลาราว 3 ปี เนื่องจากการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัว จากการเผชิญการ

แพร่ระบาดโควิด-19 เชื่อว่าหากมีวัคซีน และควบคุมโควิด-19 ได้ จะทำให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในประเทศได้ซึ่งประเมินกลางปี 64 จะมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศราว 6 ล้านคน ●



เกตติวิทย์ ลิทธิสุนทรวงศ์

### LEO

ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับเงินจากการระดมทุนประมาณ 410 ล้านบาท โดยมั่นใจว่า

การเข้าซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 5 พ.ย.นี้ หุ้น LEO จะได้รับการตอบรับทีดี จากการทีบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานทีดี โดยเงินทีได้จากการระดมทุน จะนำไปใช้

ในการขยายช่องทางดำเนินการธุรกิจ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบริษัท ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

ด้านนายเกตติวิทย์ ลิทธิสุนทรวงศ์ ประธานคณะผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LEO ผู้ดำเนินการธุรกิจในฐานะผู้นำการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทีครอบคลุมทั่วโลก End-to-End Global Logistics Services กล่าวว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทในปีนี จะเป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ จากปัจจัยบวกของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกทีปรับตัวดีขึ้นหลังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายจึงทำให้มีปริมาณนำเข้าและส่งออกเพิ่มขึ้น ●



# กรม.เพิ่มวงเงินขอฟต์โลนช่วยภาคท่องเที่ยว

นิวส์ คอนเน็คท์ - กรม.ปรับเกณฑ์สินเชื่อขอฟต์โลนช่วยธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมปรับวงเงินใหม่ต่อรายสูงถึง 100 ล้านบาท ขยายเวลาถึงเดือนมิ.ย.64

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร (กรม.) มีมติเห็นชอบมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่มท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง

โดยให้ขยายขอบเขตด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและปรับปรุงวงเงินสินเชื่อต่อราย จาก 20 ล้านบาทต่อรายเป็นไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย รวมทั้งขยายเวลายื่นคำขอไปถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 และได้ขยายขอบเขตคุณสมบัติของเอสเอ็มอีภายใต้โครงการพีจีเอส ขอฟต์โลนพลัส วงเงิน 57,000 ล้านบาท ของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้ครอบคลุมถึงเอสเอ็มอีท่องเที่ยว



อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

โดยคิดค่าธรรมเนียม 1.75% ต่อปี ระยะเวลาค้ำประกัน 8 ปี โดยเริ่มค้ำประกันในต้นปีที่ 3 นอกจากนี้ ได้ขยายระยะเวลารับคำขอสินเชื่อขอฟต์โลนอสมสินพื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 5,000 ล้านบาท ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.64 โดยปล่อยสินเชื่อให้เอสเอ็มอีท่องเที่ยว และธุรกิจเกี่ยวเนื่องวงเงินไม่เกินรายละ 5 แสนบาท ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี ระยะเวลากู้ 5 ปี ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี

รวมทั้งขยายระยะเวลารับคำขอสินเชื่อเอ็กซ์ต้า แคช วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.64 โดยธนาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ปล่อยสินเชื่อให้เอสเอ็มอีท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นๆ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย ดอกเบี้ย 3% ต่อปี ใน 2 ปีแรก ระยะเวลา 5 ปี

## ภาพข่าว



◀ **วันแห่งเกียรติยศ Honorable Night ประจำปี 2563**  
พลเอกวิชัย ภัททิยกุล รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน “วันแห่งเกียรติยศ Honorable Night” ประจำปี 2563 เพื่อประกาศเกียรติคุณ และฉลองความสำเร็จแก่บุคลากรฝ่ายขายของบริษัทฯ ที่มีผลงานยอดเยี่ยม โดยมีนายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่, นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส พร้อมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดี

## ▶ ขับรถปลอดภัยกับ กรุงศรี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้ลูกค้าขับปลอดภัยไว้กังวลกับกรุงศรี ประกันรถยนต์ชั้น 1 พร้อมแคมเปญสุดคุ้ม มอบสิทธิพิเศษ 2 ต่อ เมื่อลูกค้าซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่านบัตรเครดิต VISA, Mastercard หรือ JCB ในเครือธนาคารกรุงศรี ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา ต่อที่ 1 รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 4 เดือน เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต และ ต่อที่ 2 รับบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 500 บาท ต่อกรมธรรม์คุ้มครองนี้ไม่มีอีกแล้ว ผู้สนใจซื้อประกันได้ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.นี้

